

ยินดีต้อนรับ

ทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ Special Guest ของวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในคอลัมน์นี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในบทสัมภาษณ์นี้ เราจะได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์การได้รับการรับรองของทั้ง 2 ขอบข่ายนี้ไปด้วยกัน

คุณธรรษา ไทยศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักภายในประเทศที่จัดทำแผนทดสอบความชำนาญ HIV-1 DNA-PCR ด้วยตัวอย่างชนิด DBS เพื่อประเมินเฝ้าระวังความสามารถการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสมาชิกเครือข่ายการตรวจ HIV-1 DNA-PCR สำหรับวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกการได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010 ครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผลการตรวจวิเคราะห์ที่ให้กับผู้รับบริการ และนำไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศได้ นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรฐานอื่น ๆ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ”



คุณมณฑล เกียรติกลมวงศ์

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด

“บริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด ดำเนินกิจการนำเข้า - ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรมากกว่า 40 ปี ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพเป็นสำคัญ มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายกลุ่มสินค้าด้านเคมีเกษตรแบบครบวงจร ดูแลปัญหาพืชพันธุ์หลากหลายชนิดผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและในต่างประเทศ การได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับบริษัทของเรา เพราะไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการทำงานของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าความสำเร็จในครั้งนี้ เราใช้เวลาถึง 4 ปี ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณคณะผู้ประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ให้คำแนะนำ และคอยผลักดันจนได้รับการรับรองในครั้งนี้ เราวยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยต่อไป

